

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต่ำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

52

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปัจจัย ที่มีความสำคัญต่อการตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของผู้บริหาร และแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562มาตรา 87บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนดำบล จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะจึงได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นโดยประมาณการรายรับเท่ากับรายจ่าย หรือ แบบงบประมาณสมดุล เพื่อ เป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

สารบัญ

		หน้า
ข้อมูลเบื้อ	งต้นของ อบต.ฆอเลาะ	1
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำบึงบประมาณ พ.ศ.2563	
a profit i	1.1 คำแถลงงบประมาณ	2
	1.2 คำแถลงงบประมาณ : รายรับ	3
	1.3 คำแถลงงบประมาณ : รายจ่าย	4
ส่วนที่ 2	ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2563	
	2.1 บันทึกหลักการและเหตุผล	5
	2.2 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
	2.3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	10
	2.4 รายงานประมาณการรายรับ	29
	2.5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	31
	(1) รายได้จัดเก็บเอง	31
	- หมวดภาษีอากร	31
	- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	31
	- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	31
	- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	31
	- หมวดรายได้จากทุน	31
	(2) รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32
	- หมวดภาษีจัดสรร	32
	(3) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32
	- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32
	2.6 รายงานประมาณการรายจ่าย	33
	2.7 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	64
	(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	64
	- งานบริหารทั่วไป	64
	- งานบริหารงานคลัง	79
	(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน	82
	 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 	82
	- งานเทศกิจ	83
	 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 	83
	(3) แผนงานการศึกษา	84
	 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 	84
	 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 	90
	(4) แผนงานสาธารณสุข	96
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	96
	 - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 	98
	(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์	99
	 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 	99
	(6) แผนงานเกหะชุมชน	101 101
	 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเดหะชุมชน 	101
· 1	- งานไฟฟ้าถนน	
	 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 	106
	(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สามพริเพราะชั่วไปปลี่มาวันสร้างการวามเข้มแข็งของชุมชน	108
	 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 	108 108
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (9) แหนงของธรรฐอากุธรรมนารหวังหรุมวาร	108
	(8) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนั้นทนาการ	
	- งานกีฬาและนั้นทนาการ	109
	 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 	110

3

(ต่อ) สารบัญ

-

~	
(8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	111
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	111
(9) แผนงานงบกลาง	112
- งบกลาง	112

ภาคผนวก 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

2. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1
 3. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
 4. แบบประเมินราคางานก่อสร้าง (ปร.4), สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.5)

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

เขต/อำเภอ แว้ง จังหวัดนราธิวาส

ม.3 ซอย- ถนนแว้ง-บูเก๊ะตา แขวง/ตำบล ฆอเลาะ เขต/อำเภอ แว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

พื้นที่	51.59 ตารางกิโลเมตร	
ประชากรทั้งหมด	7,152 คน	
ชาย	3,603 คน	
หญิง	3,549 คน	

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาษ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

- 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
 - ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
 - 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 55,867,198.46 บาท
 - 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 29,711,466.56 บาท
 - 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,318,345.53 บาท
 - 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
 - 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในบึงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 37,833,867.65 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	159,734.52 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	102,503.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	109,085.10 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,630.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,444,155.03 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,016,760.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 113,175.00 บาท		
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,025,783.57 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	จำนวน	5,766,338.10 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,591,612.81 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,037,032.66 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,610,800.00 บาท

จำนวน

จำนวน

0.00 บาท

20,000.00 บาท

- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอดหนนที่รัฐบาลให้โดยระบวัตถประสงค์ จำนวน 113,175.00 บาท
- (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,313,500.00 บาท
- (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

คำแถลงงบป*ร*ะมาณ

ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	81,940.16	125,700.00	579,580.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,920.00	7,300.00	669,920.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	198,193.63	185,000.00	218,118.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	400.00	31,000.00	1,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	80,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	284,453.79	349,000.00	1,548,618.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,752,157.90	18,736,110.00	18,693,184.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,752,157.90	18,736,110.00	18,693,184.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,380,835.00	22,702,170.00	24,202,642.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,380,835.00	22,702,170.00	24,202,642.00
รวม	39,417,446.69	41,787,280.00	44,444,444.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบป ร ะมาณ			
งบกลาง	6,752,376.40	8,084,174.00	8,539,429.00
งบบุคลากร	11,417,794.51	15,168,204.00	15,961,293.00
งบดำเนินงาน	8,543,485.28	12,008,359.00	10,532,506.00
งบลงทุน	876,569.00	5,470,043.00	5,575,600.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	177,500.00	101,516.00
งบเงินอุดหนุน	746,532.85	879,000.00	3,734,100.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,336,758.04	41,787,280.00	44,444,444.00
וננד	28,336,758.04	41,787,280.00	44,444,444.00

ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,824,085
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,398,640
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,540,836
แผนงานสาธารณสุข	1,286,840
แผนงานสังคมสงเคราะห์	650,300
แผนงานเคหะและชุมชน	7,493,027
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	112,436
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	934,056
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,664,795
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,539,429
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,444,444

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,195,635	0	8,195,635
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320	0	1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,229,315	0	6,229,315
งบดำเนินงาน	1,957,450	399,000	2,356,450
ค่าตอบแทน	88,000	82,000	170,000
ค่าใช้สอย	1,282,950	230,000	1,512,950
ค่าวัสดุ	354,000	82,000	436,000
ค่าสาธารณูปโภค	232,500	5,000	237,500
งบลงทุน	243,000	9,000	252,000
ค่าครุภัณฑ์	243,000	9,000	252,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
าวม	10,416,085	408,000	10,824,085

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาดวามสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอักดีภัย	รวม
งบบุคลากร	899,640	0	0	899,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	899,640	0	0	899,640
งบดำเนินงาน	0	216,000	283,000	499,000
ค่าใช้สอย	0	216,000	70,000	286,000
ค่าวัสดุ	0	0	213,000	213,000
นเร	899,640	216,000	283,000	1,398,640

แผนงานการศึกษา

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	3,725,031	0	3,725,031
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,725,031	0	3,725,031
งบดำเนินงาน	100,000	3,631,605	3,731,605
ค่าตอบแทน	5,000	45,000	50,000
ค่าใช้สอย	55,000	1,987,715	2,042,715
ค่าวัสดุ	40,000	1,560,490	1,600,490
ค่าสาธารณูปโภค	0	38,400	38,400
งบลงทุน	41,800	338,400	380,200
ค่าครุภัณฑ์	41,800	338,400	380,200
งบเงินอุดหนุน	0	2,704,000	2,704,000
เงินอุดหนุน	0	2,704,000	2,704,000
รวม	3,866,831	6,674,005	10,540,836

แผนงานสาธารณสุข

งบ	น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลาก ร	449,640	0	449,640
เงินเดือน (ฝ่ายป ร ะจำ)	449,640	0	449,640
งบดำเนินงาน	672,000	25,200	697,200
ค่าตอบแทน	0	18,000	18,000
ค่าใช้สอย	502,000	7,200	509,200
ค่าวัสดุ	170,000	0	170,000
งบเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	0	140,000	140,000
รวม	1,121,640	165,200	1,286,840

แผนงานสังคมสงเคราะห์

าบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	561,300	561,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	561,300	561,300
งบดำเนินงาน	89,000	89,000
ค่าตอบแทน	39,000	39,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
รวม	650,300	650,300

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟพ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,130,047	0	0	2,130,047
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,130,047	0	0	2,130,047
งบดำเนินงาน	320,000	420,000	1,417,480	2,157,480
ค่าตอบแทน	15,000	0	0	15,000
ค่าใช้สอย	65,000	70,000	305,480	440,480
ค่าวัสดุ	240,000	350,000	1,112,000	1,702,000
งบลงทุน	5,500	0	2,400,000	2,405,500
ค่าครุภัณฑ์	5,500	0	2,400,000	2,405,500
งบเงินอุดหนุน	0	800,000	0	800,000
เงินอุดหนุน	0	800,000	0	800,000
รวม	2,455,547	1,220,000	3,817,480	7,493,027

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	92,436	112,436
ค่าใช้สอย	20,000	92,436	112,436
รวม	20,000	92,436	112,436

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง ถิ่น	รวม	
งบดำเนินงาน	468,705	395,251	863,956	
ค่าใช้สอย	468,705	395,251	863,956	
งบเงินอุดหนุน	0	70,100	70,100	
เงินอุดหนุน	0	70,100	70,100	
รวม	468,705	465,351	934,056	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	25,379	25,379
ค่าใช้สอย	25,379	25,379
งบลงทุน	2,537,900	2,537,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,537,900	2,537,900
งบรายจ่ายอื่น	101,516	101,516
รายจ่ายอื่น	101,516	101,516
ราม	2,664,795	2,664,795

แผนงานงบกลาง

าบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,539,429	8,539,429
งบกลาง	8,539,429	8,539,429
รวม	8,539,429	8,539,429

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ

อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำบึงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ และโดยอนุมัติของนายอำเภอแว้ง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,444,444 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,444,444 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,824,085
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,398,640
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,540,836
แผนงานสาธารณสุข	1,286,840
แผนงานสังคมสงเคราะห์	650,300
แผนงานเกหะและชุมชน	7,493,027
แผนงานสร้างความเช้มแข็งของชุมชน	112,436
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนั้นทนาการ	934,056
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,664,795
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,539,429
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,444,444

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

11

รามรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่11 กันยายน พ.ศ.2562

ร้อยตำรวจตรี.

แรงอา

O

(มะยุโซ๊ะ มือเยาะ) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ

(ลงนาม)...

(นายไตรที่พย์ สกุลประดิษฐ์) ตำแหน่ง นายอำเภอแว้ง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/	ัประเภทรายจ่า ย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยฮา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
		เงินช่วยพิเศษ	3,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		สมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับ ตำบล	96,417							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000							
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	246,148							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,769,600							
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน	9,846							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น (กบท.)	202,418							
		สำรองจ่าย	400,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,776,000							
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					863,567	143,520	216,000	1,289,937
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					57,120	30,000		150,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง					311,640	51,420	84,000	366,420

งบ/หมว	อด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
		เงินช่วยพิเศษ			3,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		สมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับ ตำบล			96,417
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			36,000
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			246,148
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			5,769,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน			9,846
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น (กบท.)			202,418
		สำรองจ่าย			400,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,776,000
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,281,600	1,281,600
	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		86,400	86,400
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,120	42,120
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	2,013,465	5,066,489
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		353,340	590,460
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	210,000	595,680	1,619,160

งบ/หมวด	/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยฮา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเดหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
		เงินเดือนพนักงาน					855,720	336,360	149,640	1,757,674
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ								119,000
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000			42,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								40,000
	ด่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น							18,000	
		ค่าเช่าบ้าน						36,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					15,000	3,000		10,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ								
		ค่าจ้างรับรองแบบ		25,379						
		ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการของกองคลัง								
		ค่าซักฟอก								
งบดำเนินงาน		ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ เล่มหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ					5,000			5,000
		ค่าบริการกำจัดขยะ					39,480			
	ค่าใช้สอย	จัดทำประกันภัยรถ กระเข้าไฟฟ้า					20,000			
		จัดทำประกันภัยรถ ยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย							20,000	
		จัดทำประกันภัยรถ ยนต์รถยนต์บรรทุกน้ำ								
		จัดทำประกันภัยรถ ยนต์ส่วนกลาง								
		จ้างเหมาคนงานปรับ ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก								72,000
		จ้างเหมาคนประจำรถ บรรทุกขยะ					144,000			

หน้า : 3/18

งบ/หมว	ด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ราม
		เงินเดือนพนักงาน	149,640	3,134,830	6,383,864
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ			119,000
		เงินประจำตำแหน่ง		132,000	216,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000	50,000
	ด่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		12,000	30,000
		ค่าเช่าบ้าน		108,000	144,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		40,000	68,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			
		ค่าจ้างรับรองแบบ			25,37
		ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการของกองคลัง		20,000	20,000
		ค่าซักฟอก		5,000	5,00
บดำเนินงาน		ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ เล่มหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ		149,640 3,134,830 149,640 3,134,830 132,000 1 132,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1	30,000
		ค่าบริการกำจัดขยะ			39,480
	ค่าใช้สอย	จัดทำประกันภัยรถ กระเช้าไฟฟ้า			20,000
		จัดทำประกันภัยรถ ยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย			20,000
		จัดทำประกันภัยรถ ยนต์รถยนต์บรรทุกน้ำ	20,000		20,000
		จัดทำประกันภัยรถ ยนต์ส่วนกลาง		20,000	20,000
		จ้างเหมาคนงานปรับ ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก			72,000
		จ้างเหมาคนประจำรถ บรรทุกขยะ			144,000

งบ/หมวด	/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการตาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังถม สงเกราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
		จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าว สาร								
		จ้างเหมาทำความ สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก								144,000
		จ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็ก เล็ก								432,000
		จ้างเหมาผู้ปฏิบัติ งานบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน							432,000	
		จ้างเหมาพนักงานขับ รถบรรทุกขยะ					72,000			
		จ้างเหมาเวร-ยาม รักษาความปลอดภัย								
		ปรับปรุงเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลฆอเลาะ								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		การเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร					50,000	50,000		150,000
		ขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม							6,000	
		พระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาร								

าบ/หมวด	จ/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	หเร
		จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าว สาร		72,000	72,000
		จ้างเหมาทำความ สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก			144,000
		จ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็ก เล็ก			432,000
		จ้างเหมาผู้ปฏิบัติ งานบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน			432,000
		จ้างเหมาพนักงานขับ รถบรรทุกขยะ			72,000
		จ้างเหมาเวร-ยาม รักษาความปลอดภัย	216,000		216,000
		ปรับปรุงเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลฆอเลาะ		20,000	20,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		10,000	10,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		การเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร		400,000	650,000
		ขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน			6,000

งบ/หมวด	/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังกม สงเกราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
		โครงการแข่งขันกีฬา มวลชนสัมพันธ์ต้านภัย ยาเสพติด			174,308					
		โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนสัมพันธ์			150,897					
		โครงการค่ายพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลมอเลาะ				31,560				
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาฟุตบอลเยาว ชนฆอเลาะคัพ			143,500					
		โครงการจัดกิจกรรม งานวันเมาลิดสัมพันธ์			60,123					
		โครงการจัดกิจกรรม อาซูรอสัมพันธ์			64,990					
		โครงการจัดงานวันผู้ สูงอายุ (วันกตัญญ)			25,600					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่ บ้าน/ตำบล				20,000				
		โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถาน ที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก								69,525
		โครงการฝึกอบรม อาชีพหลักสุตร "การ ทำพิมเสนน้ำ"				19,126				
		โครงการฝึกอบรม อาขีพหลักสูตร "ประดิษฐ์ดอกไม้จาก ผ้าใยบัว"				22,850				
		โครงการฝึกอบรม อาชีพหลักสูตร"การทำ พวงกุญแจจากฝาขวด"				18,900				
		โครงการรอมฎอน สัมพันธ์			138,638					

หน้า : 7/18

งบ/หมวด	ง∕ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการแข่งขันกีฬา มวลชนสัมพันธ์ต้านภัย ยาเสพติด			174,308
		โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนสัมพันธ์			150,897
		โครงการค่ายพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลฆอเลาะ			31,560
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาฟุตบอลเยาว ชนฆอเลาะคัพ			143,500
		โครงการจัดกิจกรรม งานวันเมาลิดสัมพันธ์			60,123
		โครงการจัดกิจกรรม อาซูรอสัมพันธ์			64,990
		โครงการจัดงานวันผู้ สูงอายุ (วันกตัญญ)			25,600
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่ บ้าน/ตำบล			20,000
		โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถาน ที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก			69,525
		โครงการฝึกอบรม อาชีพหลักสุตร "การ ทำพิมเสนน้ำ"			19,126
		โครงการฝึกอบรม อาขีพหลักสูตร "ประดิษฐ์ดอกไม้จาก ผ้าใยบัว"			22,850
		โครงการฝึกอบรม อาชีพหลักสูตร"การทำ พวงกุญแจจากฝาขวด"			18,900
		โครงการรอมฎอน สัมพันธ์			138,638

งบ/หมวด/	/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเ คหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
		โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล								
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								1,001,710
	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนใน การจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านกีแยมัส								10,000
		โครงการสนับสนุนใน การจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านตำเสา								20,000
		โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม			53,900					
งบดำเนินงาน		พัฒนาผู้ประกอบ วิชาชีพครูสังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก								40,000
		ร่วมจัดกิจกรรม งานอนุรักษ์และสืบ สานประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอแว้ง			52,000					
		สำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง							1,200	
		เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรชัติยราชนาร								

งบ/หมวด	ด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล		835,950	835,950
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			1,001,710
		โครงการสนับสนุนใน การจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านกีแยมัส			10,000
		โครงการสนับสนุนใน การจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านตำเสา			20,000
		โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม			53,900
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	พัฒนาผู้ประกอบ วิชาชีพครูสังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			40,000
		ร่วมจัดกิจกรรม งานอนุรักษ์และสืบ สานประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอแว้ง			52,000
		สำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโกรงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง			1,200
		พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรชัติยราชนาร			

งบ/หมวด	1/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยฮา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเกราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					110,000		50,000	98,480
		วัสดุเครื่องแต่งกาย							10,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					100,000		50,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000			20,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					200,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					250,000		100,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว					912,000			
งบดำเนินงาน		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์							10,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,538,710
		วัสดุก่อสร้าง					200,000			21,780
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
		วัสดุสำนักงาน					20,000			20,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม								16,800
		ค่าน้ำป ร ะปา ค่าน้ำบาดาล								
	ี่ ค่าสา ฮารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า								18,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ด่าบริการโทรศัพท์								3,600
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		จัดซื้อเก้าอื้								3,000
าบลาทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ								
		จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน เปิด (มอก)								11,000
		จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน เปิด (มอก.)					5,500			

งบ/หมวด	จ/ประเภทรายจ่า ย	แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	110,000	418,480
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,000		45,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	50,000	250,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		110,000	150,000
งบดำเนินงาน		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	220,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	100,000	550,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,000		28,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000	917,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,538,710
		วัสดุก่อสร้าง			221,780
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		7,000	7,000
		วัสดุสำนักงาน		144,000	184,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		55,000	71,800
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		25,000	25,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		144,000	162,000
		ี ค่าบริการไปรษณีย์		11,000	11,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		2,500	6,100
		ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		จัดซื้อเก้าอื้		16,900	19,900
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ		80,000	80,000
·		จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน เปิด (มอก)			11,000
		จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน เปิด (มอก.)		11,000	16,500

หน้า : 13	3/18
-----------	------

งบ/หมวด	₀/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยฮา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเถหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
		จัดซื้อตู้เอกสาร								3,600
		จัดซื้อโต๊ะทำงาน								9,800
		จัดซื้อโต๊ะบัญชี								
		จัดซื้อโต๊ะพับ อเนกประสงค์								
		จัดซื้อโทรศัพท์บ้าน								4,000
		จัดซื้อพัดลม								
		จัดซื้อโพเดียม								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
	ค่าครุภัณฑ์	จัดชื่อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน								
งบลงทุน		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน								32,000
		จัดชื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน								17,000
		จัดชื่อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก								8,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก								
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า 1 KVA								5,800
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่								
		ครุภัณฑ์อื่น								

งบ/หม	วด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
		จัดซื้อตุ้เอกสาร			3,600
		จัดซื้อโต๊ะทำงาน		16,800	26,600
		จัดซื้อโต๊ะบัญชี		4,500	4,500
		จัดซื้อโต๊ะพับ อเนกประสงค์		28,000	28,000
		จัดซื้อโทรศัพท์บ้าน			4,000
		จัดซื้อพัดลม		11,700	11,700
		จัดซื้อโพเดียม		15,000	15,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		จัดชื่อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		16,000	16,000
งบลงทน	ก่ากรุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			32,000
NINNUN	TI ITI <i>40</i> ID N 71	จัดขื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน		17,000	34,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก			8,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก		4,300	4,300
		จัดซื้อเกรื่องสำรอง ไฟฟ้า 1 KVA		5,800	11,600
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า		19,000	19,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่		6,000	6,000
		ครุภัณฑ์อื่น			

งบ/หมวด	/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยฮา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
	ถ่ากรุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ประจำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบล ฆอเลาะ								286,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง								
งบองทุน		จัดซื้อรถบรรทุกขยะ					2,400,000			
าาตากุษ		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
	ถ่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบือ เจาะบือซา หมู่ที่ 3		1,910,000						
		โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงคลอง (บ้านไซมิ ง) หมู่ที่ 4		627,900						
		รายจ่ายอื่น								
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ราคา (ชดเชยปรับค่า K)		101,516						
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น								
งบเงินอุดหนุน		อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอแว้ง								
		เงินอุดหนุนเอกชน								
		อุดหนุนงบประมาณ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข							140,000	

งบ/หมวด	ด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ประจำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบล มอเลาะ			286,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง			
99 10 9949 1		จัดซื้อรถบรรทุกขยะ			2,400,000
าบอาม่ห		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบือ เจาะบือซา หมู่ที่ 3			1,910,000
		โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงคลอง (บ้านไซมิ ง) หมู่ที่ 4			627,900
		รายจ่ายอื่น			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ราคา (ชดเชยปรับค่า K)			101,516
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอแว้ง		20,000	20,000
าาเหตุ่งหนุ่ง		เงินอุดหนุนเอกชน			
		อุดหนุนงบประมาณ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข			140,000

หน้า	:	17/18

งบ/หมวด	/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ่ำเภอแว้งตาม โครงการสืบสานและ ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นของอำเภอแว้ง			30,000					
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์								
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอสุไห งโก-ลก เป็นค่าขยาย เขตไฟฟ้าในเขตตำบล มอเลาะ					800,000			
		อุดหนุนมัสยิดใน การอบรมสอน ศาสนา(อ่านคัมภีร์อัลกุ รอ่าน)			40,100					
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		อุดหนุนค่าอาหารกลาง วันสำหรับนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ.								2,704,000
		รวม	8,539,429	2,664,795	934,056	112,436	7,493,027	650,300	1,286,840	10,540,836

งบ/หมวด	/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุ น		อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอแว้งตาม โครงการสืบสานและ ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นของอำเภอแว้ง			30,000
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอสุไห งโก-ลก เป็นค่าขยาย เขตไฟฟ้าในเขตตำบล ฆอเลาะ			800,000	
	อุดหนุนมัสยิดใน การอบรมสอน ศาสนา(อ่านคัมภีร์อัลกุ รอ่าน)			40,100	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
	อุดหนุนค่าอาหารกลาง วันสำหรับนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ.			2,704,000	
		รวม	1,398,640	10,824,085	44,444,444

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอ แว้ง จังหวัดนราธิวาส

		รายรับจริง	ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	263,500.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	94,917.59	917.50	52,524.12	50,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	-6,467.52	979.40	29,416.04	75,700.00	315.43 %	314,480.00
ภาษีป่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,600.00
รวมหมวดภาษีอากร	88,450.07	1,896.90	81,940.16	125,700.00		579,580.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ด่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	-50.00	172.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	668,520.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00 %	0.00
ด่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	200.00	450.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	984.00	100.00	110.00	1,000.00	-90.00 %	100.00
ด่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	0.00	1,500.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,529.00	1,107.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,984.00	1,779.00	3,920.00	7,300.00		669,920.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	216,309.86	148,506.30	198,193.63	164,000.00	33.00 %	218,118.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	216,309.86	148,506.30	198,193.63	185,000.00		218,118.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
-	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	17,500.00	24,000.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	400.00	800.00	400.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	17,900.00	24,800.00	400.00	31,000.00		1,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	243,537.47	223,042.15	185,979.75	351,110.00	-37.81 %	218,370.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนช	8,016,174.09	8,295,973.38	9,320,593.81	8,930,000.00	6.05 %	9,470,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้บ	2,391,837.02	2,486,932.33	2,509,753.32	2,930,000.00	-12.88 %	2,552,600.00
ภาษีสุรา	1,334,389.69	1,447,054.45	0.00	1,830,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,870,302.64	3,487,230.94	5,623,754.23	4,570,000.00	37.67 %	6,291,390.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,180.32	55,580.68	64,347.62	70,000.00	-21.82 %	54,724.00
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	46,297.24	44,417.60	43,798.17	50,000.00	91.00 %	95,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	5,456.00	3,756.00	3,931.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,952,174.47	16,043,987.53	17,752,157.90	18,736,110.00		18,693,184.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,632,391.00	20,964,760.00	21,380,835.00	22,702,170.00	6.61 %	24,202,642.00
ร วมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,632,391.00	20,964,760.00	21,380,835.00	22,702,170.00		24,202,642.00
รวมทุกหมวด	24,909,209.40	37,185,729.73	39,417,446.69	41,787,280.00		44,444,444.00

579,580 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	44,444,444 บาท แยกเป็น
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>
หมวดภาษีอากร	หตะ
	٥

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	263,500 บาท
ประมาณการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	314,480 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจาณาจากลูกหนึไนปีงบ ประมาณ พ.ศ.2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการตามรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	669,920 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยพิจาณาจากรายรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	668,520 บาท
ประมาณการตามจำนวนบ้านปกติในเขตตำบล ฆอเลาะ จำนวน 1,857 หลังๆละ 30บาท (ข้อมูล ณ วัน ที่ 10 กรกฎาคม 2562)		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับ จริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับ จริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
หมวด ร ายได้จากทรัพย์สิน	รวม	218,118 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	218,118 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตลีด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปึงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการจากรายการทรัพย์สินรอการจำหน่าย		

ประมาณการจากรายการทรัพย์สินรอการจำหน่าย

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

<u>1 10 6414 340 186110668 33488 336864411 30141 3048</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,693,184 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	218,370 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,470,600 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,552,600 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,291,390 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	54,724 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ ได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	จำนวน	95,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท</u>	<u>์องถิ่น</u>	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,202,642 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	24,202,642 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบุประมาณที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากยอดวง เงินรวมที่ได้รับการจัดสรรในปีงบุประมาณ พ.ศ.2562 -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบุประมาณรายจ่าย		

ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120	
เงินถ่าตอบแทนพิเศษนายก/ ร องนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	-6.32 %	1,281,600	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	2,052,720	2,052,720	2,052,720		1,966,320	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	558,303	798,373.55	1,230,120	2,031,578	54.31 %	3,134,830	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,440	111,430.98	218,817.1	285,220	23.88 %	353,340	
เงินประจำตำแหน่ง	46,500	78,935.49	90,000	90,000	46.67 %	132,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,399,700	947,700	980,040	1,349,786	49.17 %	2,013,465	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	161,080	315,270	293,760	350,180	70.11 %	595,680	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,188,023	2,251,710.02	2,812,737.1	4,106,764		6,229,315	
รวมงบบุคลากร	4,240,743	4,304,430.02	4,865,457.1	6,159,484		8,195,635	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
งบดำเนินงาน							
ถ่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,100	0	10,000	20 %	12,00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	14,000	114.29 %	30,00	
ถ่าเช่าบ้าน	26,400	28,800	38,900	72,000	-50 %	36,0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,020	4,370	4,970	10,000	0 %	10,0	
รวมค่าตอบแทน	32,420	58,270	43,870	106,000		88,0	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	357,690.6	292,491	343,093	0	0 %		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	263,000	-100 %		
ค่าซักฟอก	0	0	0	0	100 %	5,0	
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	20,0	
จัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง	0	0	0	0	100 %	20,0	
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าว สาร	0	0	0	0	100 %	72,0	
ปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลมอเลาะ	0	0	0	0	100 %	20,0	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,200	0	0	5,000	100 %	10,0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	170,100	168,754	163,176	241,185	-17.08 %	200,0	
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน	403,400	124,365	0	0	0 %		
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	0	0	0	754,450	10.8 %	835,9	
จัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี (วันสำคัญต่างๆของทางราชการ)	0	0	19,980	10,000	-100 %		

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม	10,400	0	0	50,000	100 %	100,000	
รวมค่าใช้สอย	951,790.6	585,610	526,249	1,323,635		1,282,950	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	49,140	66,784	49,997	96,815	7.42 %	104,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	19,880	22,000	-9.09 %	20,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,546	8,400	9,995	5,000	0 %	5,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,060	22,060	2,620	30,000	66.67 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,900	162,530	154,190	145,000	-31.03 %	100,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,920	42,760	49,600	105,500	-33.65 %	70,000	
รวมค่าวัสดุ	222,566	302,534	286,282	409,315		354,000	
ค่าสาชารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	83,025.79	86,338.39	115,576.85	130,000	10.77 %	144,000	
ค่าน้ำป ร ะปา ค่าน้ำบาดาล	25,096.1	21,076.49	15,693.47	25,000	0 %	25,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	2,543.3	2,205.81	2,373.54	4,000	-37.5 %	2,500	
ค่าบริการไปรษณีย์	2,416	2,412	3,739	6,000	0 %	6,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,261.08	46,521.06	51,919.65	85,000	-35.29 %	55,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	120,342.27	158,553.75	189,302.51	250,000		232,500	
รวมงบดำเนินงาน	1,327,118.87	1,104,967.75	1,045,703.51	2,088,950		1,957,450	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดชื ่อครุภัณฑ์สำนักงาน	17,300	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเก้าอื้	0	0	0	5,400	129.63 %	12,400	

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562 12	2:38:26
----------------------------	---------

หน้า	:	4/31

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาวดำ	0	0	98,500	0	0 %	5	
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	5	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	40,000	100 %	80,000	
จัดชื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก.)	0	0	5,500	11,000	0 %	5 11,000	
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	4,000	18,400	-8.7 %	5 16,800	
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	28,000	
จัดซื้อพัดลม	0	0	0	0	100 %	5 11,700	
จัดชื่อโพเดียม	0	0	0	0	100 %	5 15,000	
เต้นท์	0	180,000	0	0	0 %	5 (
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถส่วนกลาง	0	0	0	814,000	-100 %	5 (
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	6,000	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ซุ้มเฉลิมพระเกีตรติ	0	298,500	0	0	0 %	5 (
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	5 19,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานสำนักงาน	0	0	16,000	0	100 %	5 16,000	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	16,000	16,000	6.25 %	5 17,00	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	0	0	2,600	2,600	-100 %		
จัดชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	4,300	0	100 %	4,30	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 KVA	0	0	5,800	5,900	-1.69 %	5,80	

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อสแกนเนอร์	0	0	0	3,200	-100 %	C
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	318,263.8	199,425.51	611,939	0	0 %	0
รวมถ่ากรุภัณฑ์	335,563.8	677,925.51	764,639	934,500		243,000
รวมงบลงทุน	335,563.8	677,925.51	764,639	934,500		243,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	2,250	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแว้ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	61,500	61,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	76,500	76,500	2,250	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	76,500	76,500	2,250	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,979,925.67	6,163,823.28	6,678,049.61	9,202,934		10,416,085
านบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	714,270	755,330	827,097.41	1,507,040	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,570	103,680	103,680	103,680	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ี ถ่าตอบแทนพนักงานจ้าง	326,560	396,440	420,120	537,327	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	37,080	135,300	129,480	166,460	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,137,480	1,432,750	1,522,377.41	2,356,507		0
รวมงบบุคลากร	1,137,480	1,432,750	1,522,377.41	2,356,507		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
งบดำเนินงาน							
ก่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,00	
ถ่าเข่าบ้าน	67,800	72,000	72,000	72,000	0 %	72,00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	55	-100 %		
เงินช่วยเหลือบุตร	2,570	0	0	0	0 %		
รวมค่าตอบแทน	70,370	72,000	72,000	72,055		82,00	
ก่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,700	0	3,500	0	0 %		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	18,290	-100 %		
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาชึ่งบริการของกอง คลัง	0	0	0	0	100 %	20,0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	233,754	300,000	-33.33 %	200,0	
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าลงทะเบียน	0	45,310	0	0	0 %		
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจีกร และค่าลงทะเบียน	0	93,234	0	0	0 %		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน	125,394	0	0	0	0 %		
ค่าบำรุงรักษาและช่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,0	
รวมค่าใช้สอย	146,094	138,544	237,254	328,290		230,0	
า่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	29,184.05	39,621.05	29,998	64,945	-38.41 %	40,0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,760	29,470	30,000	66,710	-40.04 %	40,0	
รวมก่าวัสดุ	58,944.05	69,091.05	59,998	133,655		82,00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าสาชารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,00	
รวมงบดำเนินงาน	275,408.05	279,635.05	369,252	539,000		399,00	
งบลงทุน							
ก่ากรุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเก้าอื้	0	0	0	0	100 %	4,50	
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานใช้ในการปฏิบัต ิราชการ	13,800	0	0	0	0 %		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	20,000	-100 %		
จัดซื้อโต๊ะบัญชี	0	0	0	0	100 %	4,50	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวผลแบบ 2	0	0	29,000	0	0 %		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก	0	0	0	15,800	-100 %		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	2,600	0	0 %		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 KVA	0	0	5,800	0	0 %		
รวมค่าครุภัณฑ์	13,800	0	37,400	56,800		9,00	
รวมงบลงทุน	13,800	0	37,400	56,800		9,00	

วันที่พิมพ์	:	26/8/2562	12:38:26
-------------	---	-----------	----------

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารงานคลัง	1,426,688.05	1,712,385.05	1,929,029.41	2,952,307		408,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,406,613.72	7,876,208.33	8,607,079.02	12,155,241		10,824,085
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	149,640
ถ่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	144,000	275 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	56,000	275 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	200,000		899,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	200,000		899,640
งบดำเนินงาน						
ถ่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,000	252,000	264,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	713,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	240,000	252,000	264,000	743,000		0
ถ่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	170,000		0
รวมงบดำเนินงาน	240,000	252,000	264,000	913,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	240,000	252,000	264,000	1,113,000		899,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
งานเทศกิจ							
งบดำเนินงาน							
ถ่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
จ้างเหมาเวร-ยาม รักษาความปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	216,000	
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		216,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		216,000	
รวมงานเทศกิจ	0	0	0	0		216,000	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ถ่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	540,000	540,000	540,000	-100 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	20,000	210,000	210,000	210,000	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	200,000	750,000	750,000	750,000		0	
รวมงบบุคลากร	200,000	750,000	750,000	750,000		0	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0	
จัดทำประกันภัยรถยนต์รถยนต์บรรทุก น้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแชม	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000	
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	80,000		70,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,200	48,050	59,070	100,000	0 %	100,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
_	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	80,000	0	100 %	35,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	37,300	0	100 %	28,000	
วัสดุอื่น	37,800	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	65,000	48,050	176,370	150,000		213,000	
รวมงบดำเนินงาน	65,000	48,050	176,370	230,000		283,000	
งกชงม่ห							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดชื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	998,000	0	0	0	0 %	0	
เรือท้องแบน	0	495,000	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	7,430	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	998,000	495,000	7,430	0		0	
<i>รวร</i> างกองม์ห	998,000	495,000	7,430	0		0	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัดดีภัย	1,263,000	1,293,050	933,800	980,000		283,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,503,000	1,545,050	1,197,800	2,093,000		1,398,640	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	168,230	269,947	400,260	694,920	152.93 %	1,757,674	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	30,000	50,000	60,000	150 %	150,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000	
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	119,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	438,620	268,680	278,160	366,850	251.63 %	1,289,937	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	75,680	104,940	100,020	128,020	186.22 %	366,420	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	682,530	673,567	828,440	1,291,790		3,725,031	
รวมงบบุคลากร	682,530	673,567	828,440	1,291,790		3,725,031	
งบดำเนินงาน							
ถ่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	9,138	-45.28 %	5,000	
ค่าเข่าบ้าน	31,950	36,000	36,000	36,000	-100 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	31,950	36,000	36,000	50,138		5,000	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000	3,000	133,500	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	42,320	66,988	83,160	-39.87 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ก่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน	59,520	0	0	0	0 %	0	
ด่าบำรุงรักษาและซ่อมแชม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000	
รวมค่าใช้สอย	107,520	45,320	200,488	113,160		55,000	
ก่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	19,498	19,730	19,993	50,862	-60.68 %	20,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	10,000	20,000	36,840	-45.71 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	29,498	29,730	39,993	87,702		40,000	
รวมงบดำเนินงาน	168,968	111,050	276,481	251,000		100,000	

หน้า	:	12/31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
งบลงทุน							
ถ่ากรุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	12,100	0	0	0	0 %		
จัดซื้อเก้าอื้	0	0	0	1,500	-100 %		
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก)	0	0	0	11,000	0 %	11,00	
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	5,500	-100 %		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน การการปฏิบัติราชการ	30,000	0	0	0	0 %		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานสำนักงาน	0	0	16,000	16,000	-100 %		
จัดซื้อเครื่องกอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,00	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	8,00	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	4,300	0	0 %		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 KVA	0	0	0	0	100 %	5,80	
รวมค่าครุภัณฑ์	42,100	0	20,300	34,000		41,80	
รวมงบลงทุน	42,100	0	20,300	34,000		41,80	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	893,598	784,617	1,125,221	1,576,790		3,866,83	
านระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	134,630	1,003,399	990,000	1,090,200	-100 %		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	120,000	120,000	120,000	-100 %		
เงินวิทยฐานะ	0	0	35,000	84,000	-100 %		

		ประมาณการ				
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,391	679,976	649,440	795,446	-100 %	(
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	222,854	218,820	238,820	-100 %	(
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	259,021	2,026,229	2,013,260	2,328,466		(
รวมงบบุคลากร	259,021	2,026,229	2,013,260	2,328,466		(
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	(
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,500	18,750	21,000	90.48 %	40,000
รวมถ่าตอบแทน	0	10,500	18,750	46,000		45,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	138,000	192,000	0	0	0 %	(
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	365,000	-100 %	(
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	5,000
จ้างเหมาคนงานปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	72,000
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	0	0	100 %	144,000
จ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	32,320	98,620	200,000	-50 %	100,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	674,880	0	0	0 %	(
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	63,500	67,900	65,300	6.47 %	69,52
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	36,840	-100 %	(

วันที่พิมพ่	í :	26/8/2562	12:38:27
-------------	-----	-----------	----------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	3,400,140	3,873,980	-74.14 %	1,001,710	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ สอน(รายหัว)จำนวน 2 ศูนย์	0	251,600	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกี แยมัส	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ตำเสา	0	0	0	0	100 %	20,000	
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	40,000	
ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม	0	0	0	10,000	834.8 %	93,480	
รวมค่าใช้สอย	138,000	1,214,300	3,566,660	4,551,120		1,987,715	
ก่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,025,131.02	1,507,375.38	1,544,863.7	1,621,106	-5.08 %	1,538,710	
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	634,120	0	0	0	0 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	21,780	
วัสดุการศึกษา	0	0	19,976	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	1,659,251.02	1,507,375.38	1,564,839.7	1,621,106		1,560,490	
ค่าสาธารณูปโภค							
ด่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	18,000	
ด่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	3,600	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	16,800	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		38,400	
รวมงบดำเนินงาน	1,797,251.02	2,732,175.38	5,150,249.7	6,218,226		3,631,605	

วันที่พิมพ์	1	26/8/2562	12:38:27
-------------	---	-----------	----------

หน้า	:	15/31

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอื้	0	0	0	0	100 %	3,00
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	0	0	100 %	3,60
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	9,80
จัดซื้อโทรศัพท์บ้าน	0	0	0	0	100 %	4,00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,00
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามประจำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลฆอเลาะ	0	0	0	0	100 %	286,00
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		338,40
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัสและบ้าน ตำเสา	198,149.93	0	0	0	0 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,149.93	0	0	0		
รวมงบลงทุน	198,149.93	0	0	0		338,40

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,480,140	2,700,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนัก เรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.	0	0	0	0	100 %	2,704,000
รวมเงินอุดหนุน	2,480,140	2,700,000	0	0		2,704,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,480,140	2,700,000	0	0		2,704,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,734,561.95	7,458,404.38	7,163,509.7	8,546,692		6,674,005
รวมแผนงานการศึกษา	5,628,159.95	8,243,021.38	8,288,730.7	10,123,482		10,540,836
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	149,640
ถ่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		449,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		449,640
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
จัดทำประกันภัยรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	432,000
ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		502,000

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	100,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		170,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		672,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	0		1,121,640	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ถ่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	18,000	
ร วมค่าตอบแทน	0	0	0	0		18,000	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	0	0	0	6,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัติยราชนาร	0	0	0	0	100 %	6,000
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	0	0	0	1,200	-100 %	0
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อักรราชกุมารี กรมพระศรี สวางกวัฒน วรขัติยราชนาร	0	0	0	0	100 %	1,200
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	7,200		7,200
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	7,200		25,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		140,000

วันที่พิมพ์	:	26/8/2562	12:38:27
-------------	---	-----------	----------

หน้า : 19/31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	7,200		165,200	
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	7,200		1,286,840	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	336,360	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	143,520	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	51,420	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		561,300	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		561,300	
งบดำเนินงาน							
ถ่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000	
ถ่าเข่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000	
ร วมค่าตอบแทน	0	0	0	0		39,000	
ถ่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000	
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		89,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		650,300	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		650,300	

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายป ร ะจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	353,510	366,120	378,120	835,800	2.38 %	855,720	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,120	57,120	57,120	57,120	0 %	57,120	
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	0	0	42,000	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	458,020	673,640	724,080	856,097	0.87 %	863,567	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	74,000	269,514	278,940	290,940	7.11 %	311,640	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	926,650	1,366,394	1,438,260	2,081,957		2,130,047	
รวมงบบุคลากร	926,650	1,366,394	1,438,260	2,081,957		2,130,047	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,400	0	0	20,000	-100 %	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000	
รวมค่าตอบแทน	1,400	0	0	40,000		15,000	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,446.8	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0	
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
การเดินทางไปราชการในประเทศ	19,820	7,380	0	0	0 %	0	
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	21,280	50,000	0 %	50,000	

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าใช้สอย	19,820	7,380	27,726.8	65,000		65,000	
ถ่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	12,342	11,635	20,000	20,000	0 %	20,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	0	90,338.93	343,750.27	229,130	-12.71 %	200,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,910	17,940	20,000	30,870	-35.21 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	32,252	119,913.93	383,750.27	285,000		240,000	
รวมงบดำเนินงาน	53,472	127,293.93	411,477.07	390,000		320,000	
งบลงทุน							
ถ่าดรุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	7,600	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก.)	0	0	0	0	100 %	5,500	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก	0	0	0	7,900	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	7,600	0	0	7,900		5,500	
รวมงบลงทุน	7,600	0	0	7,900		5,500	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	987,722	1,493,687.93	1,849,737.07	2,479,857		2,455,547	
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0	

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
จัดทำประกันภัยรถกระเข้าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม	0	0	0	50,000	0 %	50,000	
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	70,000		70,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,925	52,250	71,126	396,000	-49.49 %	200,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,255.6	5,150	34,400	40,000	25 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,700	47,000	73,105	100,000	0 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	111,880.6	104,400	178,631	536,000		350,000	
รวมงบดำเนินงาน	111,880.6	104,400	178,631	606,000		420,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	744,282.85	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุ ไหงโก-ลก เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าในเขต ตำบลฆอเลาะ	0	0	0	800,000	0 %	800,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	744,282.85	800,000		800,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	744,282.85	800,000		800,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	111,880.6	104,400	922,913.85	1,406,000		1,220,000	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าบริการกำจัดขยะ	0	0	0	0	100 %	39,480	
จ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	144,000	
จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	72,000	

หน้า	:	23/31

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		305,480
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	912,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		1,112,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		1,417,480
งบลงทุน						
ถ่าดรุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	2,400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,400,000
<u>รวรหงกษาม์ห</u>	0	0	0	0		2,400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		3,817,480
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,099,602.6	1,598,087.93	2,772,650.92	3,885,857		7,493,027

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
านบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่ บ้าน/ตำบล	16,000	0	0	0	0 %	C
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	63,260	180,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	79,260	180,000	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	79,260	180,000	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	79,260	180,000	0	20,000		20,000
านส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่ายพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนตำบลฆอเลาะ	0	0	0	31,560	0 %	31,560
โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "การ ทำพิมเสนน้ำ"	0	0	0	0	100 %	19,126
โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสุตร "ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว"	0	0	0	0	100 %	22,850
โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร"การ ทำพวงกุญแจจากฝาขวด"	0	0	0	0	100 %	18,900
โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรทำผ้า มัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ	0	0	0	26,160	-100 %	C

วันที่พิมพ์	:	26/8/2562	12:38:27
-------------	---	-----------	----------

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรทำฝาชี แฟนซี	0	0	0	35,460	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรสกรีน เสื้อ	0	0	0	27,250	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน และกลุ่มเยาวชนในตำบลฆอเลาะ	0	0	99,790	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	99,790	120,430		92,436
รวมงบดำเนินงาน	0	0	99,790	120,430		92,436
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	99,790	120,430		92,436
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	79,260	180,000	99,790	140,430		112,436
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	39,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	39,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	39,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0	39,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด	0	146,190	149,908	191,730	-9.09 %	174,308
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์	0	0	0	101,100	49.26 %	150,897
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เยาวชนมอเลาะคัพ	0	0	0	0	100 %	143,500
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง ขัน	0	0	16,810	16,690	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาในระดับต่างๆ	0	4,640	0	0	0 %	0
รวมถ่าใช้สอย	0	150,830	166,718	309,520		468,705
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	67,208	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	67,208	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	67,208	150,830	166,718	309,520		468,705
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	67,208	150,830	166,718	309,520		468,705
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใข้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมอาชูรอสัมพันธ์	95,000	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์	:	26/8/2562	12:38:27
-------------	---	-----------	----------

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเมาลิด สัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	60,123
โครงการจัดกิจกรรมงาานวันเมาลิด สัมพันธ์	0	0	60,923	60,623	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์	0	0	64,990	64,990	0 %	64,990
โครงการจัดงานเมาลิดในตำบล	108,450	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญ	0	0	0	53,800	-100 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันกตัญญ)	0	0	0	0	100 %	25,600
โครงการบรรยายธรรม	67,090	0	0	0	0 %	0
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	142,830	136,350	119,500	140,000	-0.97 %	138,638
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ชายแดนใต้	28,500	47,680	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	111,150	83,050	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	48,250	46,500	15.91 %	53,900
ร่วมจัดกิจกรรมงานอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง ถิ่นอำเภอแว้ง	0	0	0	50,000	4 %	52,000
รวมค่าใช้สอย	441,870	184,030	404,813	498,963		395,251
รวมงบดำเนินงาน	441,870	184,030	404,813	498,963		395,251
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ วันสตรีไทย	0	0	0	19,000	-100 %	C
สนับสนุนโครงการจัดทำริ้วขบวนแห่ งานของดีเมืองนราประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	40,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์	:	26/8/2562	12:38:27
-------------	---	-----------	----------

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
-	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอแว้งตาม โครงการสืบสานและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของอำเภอ แว้ง	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	315,560	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนมัสยิดในการอบรมสอน ศาสนา(อ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน)	0	0	0	0	100 %	40,100
รวมเงินอุดหนุน	315,560	0	0	59,000		70,100
รวมงบเงินอุดหนุน	315,560	0	0	59,000		70,100
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	757,430	184,030	404,813	557,963		465,351
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	824,638	373,860	571,531	867,483		934,056
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
ากขาม่ห						
ด่าดรุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาว เทียมแบบพกพา	0	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องกอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 KVA	0	0	5,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	46,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	46,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	46,800	0		0

หน้า	:	29/31

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
นก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	108,370	-100 %	
ค่าจ้างรับรองแบบ	0	0	0	0	100 %	25,37
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	108,370		25,37
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	108,370		25,37
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการปรับปรุงที่ดินบริเวณข้างสนาม ฟุตชอล หมู่ที่ 3 บ้านจะมาแกะ	0	0	0	1,663,133	-100 %	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบือเจาะบือชา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,910,00
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายลงคลอง (บ้านไซมิง) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	627,90
โครงการปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้า สวนปาล์มกำปงกะ-เลี่ยงเมืองแว้ง หมู่ที่ 1 บ้านบางขุด	0	0	0	2,434,710	-100 %	
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านตำเสา	0	0	0	339,000	-100 %	
รวมก่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,436,843		2,537,90
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,436,843		2,537,90

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าชดเชยสัญญาแบบราคา (ชดเชยปรับ ค่า K)	0	0	0	177,500	-42.81 %	101,516
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	177,500		101,516
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	177,500		101,516
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	4,722,713		2,664,795
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	46,800	4,722,713		2,664,795
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,575	196,466	198,396	232,075	6.06 %	246,148
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	11,000	-10.49 %	9,846
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,343,700	4,545,500	5,362,800	7.59 %	5,769,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,282,400	1,492,800	1,516,800	17.09 %	1,776,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	17,000	18,000	18,000	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	93,471.05	457,893	195,938.4	346,700	15.37 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	93,501	151,895	123,987	0	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ตำบล	0	0	0	95,647	0.81 %	96,417
เงินช่วยพิเศษ	0	0	0	0	100 %	3,000

หน้า : 31/31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	118,738	201,576.78	177,755	190,852	6.06 %	202,418
รวมงบกลาง	472,285.05	6,651,930.78	6,752,376.4	7,791,874		8,539,429
รวมงบกลาง	472,285.05	6,651,930.78	6,752,376.4	7,791,874		8,539,429
รวมงบกลาง	472,285.05	6,651,930.78	6,752,376.4	7,791,874		8,539,429
รวมแผนงานงบกลาง	472,285.05	6,651,930.78	6,752,376.4	7,791,874		8,539,429
รวมทุกแผนงาน	17,013,559.32	26,468,158.42	28,336,758.04	41,787,280		44,444,444

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอ แว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,444,444 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,416,085 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,195,635 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,966,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ฆอเลาะ คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ให้แก่ 1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 1 คน ในอัตรา เดือนละ 20,400 บาท 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 2 คน ในอัตรา เดือนละ 11,220 บาท/คน -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของคณะผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำบลฆอเลาะ คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน ให้แก่ 1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 1 คน ในอัตรา เดือนละ 1,750บาท 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 2 คน ในอัตรา เดือนละ 880 บาท/คน -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		

1.23/0/2302 11.30.07		ИЦТ. 2/31
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ตำบลฆอเลาะ คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน ให้แก่ 1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 1 คน ในอัตรา เดือนละ 1,750 บาท 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 2 คน ในอัตรา เดือนละ 880 บาท/คน -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฆอเลาะ จำนวน 1 คน คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ในอัตราเดือน ฉะ 7,200 บาท -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,281,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฆอเลาะ คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 1 คน ใน อัตราเดือนละ 11,220 บาท 2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท 3. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 1 คน ใน อัตราเดือนละ 7,200 บาท 4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 11 คน ใน อัตราเดือนละ 7,200 บาท/คน -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,229,315 บาท เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,134,830 บาท 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัด สำนักงาน ี่ ปลัด จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้12 เดือน เป็น

้จำนวนเงิน 1,879,440.-บาท ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

1.2 หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

1.3 นักทรัพยากรบุคคล ปก. จำนวน 1 อัตรา

1.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. จำนวน 1 อัตรา

1.5 นิติกร ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา

1.6 เจ้าพนักงานธรการ ชง. จำนวน 1 อัตรา

1.7 เจ้าพนักงานธรการ ปง. จำนวน 1 อัตรา

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัด กองคลัง จำนวน 5 ์ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นจำนวน เงิน 1,255,390.-บาท ตามตำแหน่ง ดังนี้

2.1 ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

2.2 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. จำนวน 1 อัตรา

2.3 เจ้าพนักงานพัสด ชง. จำนวน 1 อัตรา

2.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา

2.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ฆอเลาะประจำปีงบ

ประมาณ พ.ศ.2561-2563

		<u>م</u>
เงนเพมตาง	ๆ	ของพนกงาน

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล สงกัด สำนัก งานปลัด ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 249,660 .-บาท โดยจ่ายเป็น

1.1 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่ พิเศษและค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ พนักงานส่วน ตำบล จำนวน 6 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,500.-บาท เป็นจำนวน เงิน 180,000.-บาท

-ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

1.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วน ตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปก. เป็นจำนวนเงิน 12,780.-บาท

-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วน ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตำบล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นจำนวน เงิน 56,880.-บาท ให้แก่

1.3.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น เดือน ละ 1,870.-บาท เป็นจำนวนเงิน 22,440.-บาท

1.3.2 หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น เดือนละ 2,870.-บาท เป็น จำนวนเงิน 34,440.-บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล สังกัด กอง คลัง ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 103,680.-บาท โดย จ่ายเป็น

2.1 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่ พิเศษและค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ พนักงานส่วน ตำบล จำนวน 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,500.-บาท เป็นจำนวน เงิน 90,000.-บาท

-ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

2.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่ ผู้อำนวยการ กองคลัง ระดับต้น เดือนละ 1,140.-บาท เป็นจำนวนเงิน 13,680.-บาท

จำนวน

353,340 บาท

เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล สังกัด สำนัก งานปลัด จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา และพนักงานส่วนตำบล สังกัด กอง คลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้12 เดือน ตาม ตำแหน่งดังนี้ 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น 1 อัตรา ในอัตราเดือน ละ 4,000บาท เป็นจำนวนเงิน 48,000บาท 2. หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นจำนวนเงิน 42,000บาท 3. ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นจำนวนเงิน 42,000บาท - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง	จำนวน	132,000 บาท
ถิ่น (ฉบับ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,013,465 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด สำนักงาน ปลัด จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น จำนวนเงิน 1,436,515บาท ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1.1 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 1.2 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 1.3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา 1.4 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 1.5 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 1.6 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 1.7 นักการการโรง จำนวน 1 อัตรา 1.8 คนงานทั่วไป 1.6 พนักงานขับรถกระเข้าไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 1.7 นักการการโรง จำนวน 2 อัตรา 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นจำนวน เงื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นจำนวน 2.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา 2.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา 2.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกรดดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา 2.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา 2.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกรดดงจำนวน 1 อัตรา 2.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกรดงจำนวน 1 อัตรา 2.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกรดงจำนวน 1 อัตรา 3.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกรดงจำนวน 1 อัตรา 4.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกรงจางจำนวน 1 อัตรา 4.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกรดง จำนวน 1 อัตรา 4.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกรรงานจำงานจาง 1 อัตรา 4.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกรงานจรง จำนวน 1 อัตรา 4.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกรงานจรง จำนวน 1 อัตรา 		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สังกัด สำนักงาน ปลัด ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 392,760.-บาท โดย จ่ายเป็น

1.1 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่ พิเศษและค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,500.-บาท เป็น จำนวนเงิน 300,000.-บาท

-ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

1.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วิคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 92,760.-บาท

-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง ซึ่ง คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 202,920.-บาท โดยจ่ายเป็น
 1 เงิน สร้าสรีออสร้างเรียงอายุได้รัฐ และประเร็จ สามาร์ เมื่อเรื่อง

2.1. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่ พิเศษและค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,500.-บาท เป็นจำนวน เงิน 120,000.-บาท

-ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กุค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

2.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม ภารกิจ เป็นจำนวนเงิน 82,920.-บาท

-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

จำนวน

595,680 บาท

งบดำเนินงาน	รวม รวม	1,957,450 บาท
	ราม	
ี่ด่าตอบแทน	0 004	88,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง,คณะกรรมการตรวจการจ้าง,ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง,ค่าสมนาคุณ วิทยากร,ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการเลือกตั้ง,เงินประโยชน์ตอบ แทนอื่น ฯลฯ		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำบ แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ.2557		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วง ที่สุด ที่ กค0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิก จ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ	Ц	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักงานปลัด ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก เวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ล วันที่ 25 พฤษภาคม 2550		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนัก งานปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้า ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ .2562		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ล วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสังการต่าง ๆ ที่เกี่ย ข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด สำนักงานปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการ ศึกษาและค่าเล่าเรียน -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาบุตร -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ล วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า		
เล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		

1 : 29/8/2562 11:36:07		หนา : 8/5
ค่าใช้สอย	รวม	1,282,950 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าซักฟอก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าม่าน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	ארע 20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
จัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยให้กับรถยนต์ส่วน กลาง ทะเบียน กจ 4733 นราธิวาส -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด ทำประกันภัยทรัพ์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 1 คน ในอัตราจ้างเงินเดือน ละ 6,000 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลมอเลาะในการใช้เป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์กร เช่น ค่าเช่าพื้นที่หรือค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน ที่ 16 กันยายน 2553 -ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		

W: 29/8/2562 11:36:07		หนา : 9/5 เ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศต่าง ๆ และ งานวันสำคัญต่างๆของทางราชการ เช่น ค่าพานพุ่มดอกไม้,พานประดับ พุ่มดอกไม้,พานพุ่มเงินพุ่มทอง,กรวยดอกไม้,พวงมาลัย ช่อ ดอกไม้,กระเข้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุเสารีย์ ฯลฯ 2. ค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคล, คณะบุคคลที่มาตรวจนิเทศ งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม, ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภา และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน ที่ 16 กันยายน 2553 -ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให้ กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกผู้ที่มีคำสั่งให้ เดินทางไปปฏิบัติราชการ การโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนา หรือ สอบคัดเลือก เช่น ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่ายานพาหนะ, ค่าลง ทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555	จำนวน	200,000 บาท
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ครบวาระหรือกรณี ตำแหน่งว่าง เช่น ค่าบัตรเลือกตั้ง, ค่าแบบฟอร์ม, ค่าวัสดุ, ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเลือกตั้ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562	จำนวน	835,950 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของสำนักงาน ปลัดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน ที่ 16 กันยายน 2553 -ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	จำนวน	100,000 บาท

ค่าวัสดุ	้รวม	354,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง เช่น กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,ไม้บรรทัด,น้ำยาลบคำ ผิด,หมึก,แฟ้ม,กาว,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,สมุดประวัติข้าราชการ,ธง ชาติ, คลิป,เก้าอี้พลาสติก,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้บรรทัด,กรรไกร,ที่ถูพื้น ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	104,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง เช่น ฟีวส์,เทปพันสายไฟ,สายไฟฟ้า,หลอดไฟ,เข็มขัดรัดสาย ไฟฟ้า,ปลั๊กไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า,ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์,เบรก เกอร์,ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,มาตรสำหรับ ตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง เช่น ผงซักฟอก,สบู่,น้ำยาดับกลิ่น,แปรง, ไม้กวาด,ผ้าปูโต๊ะ,แก้ว น้ำ,จานรอง,ถาด,ถ้วยชาม,ช้อนส้อม,ถ้วยกาแฟ,กระติกน้ำร้อน,ถัง ขยะ ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ยางรถยนต์,น้ำมันเบรก,สาย ไมล์,น๊อตและสกรู,ฟิลํใกรอกแสง,ไขควง,ประแจ,แม่แรง,ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์,ล๊อคพวงมาลัย,คีมล๊อค,แบตเตอรี่,ไฟหน้า,ไฟเบรก,กระจกมอง ข้างรถยนต์,กันชนรถยนต์,เบรก,คลัตซ์ ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณของจงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทสิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน ดีเซล,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันจารบี ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง เช่น พู่กัน,สี,กระดาษเขียนโปรสเตอร์, เมมโมรี่การ์ดแถบบันทึก เสียงหรือภาพ(แผ่นซีดี),ขาตั้งกล้อง,เลนส์ซูม,กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล (Flash Drive,Compact Disc), ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์,กระดาษต่อเนื่อง,สายเคเบิล,แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,แป้น พิมพ์,เมาส์,เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	232,500 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าในสำนักงานและอาคารสิ่งปลูกสร้างในกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม กัน เช่น ค่าบริการ,ค่าภาษี ฯลฯ	จำนวน	144,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดา [่] ล เพื่อจ่ายค่าน้ำประปาในสำนักงาน และที่สาธารณะในกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม กัน เช่น ค่าบริการ,ค่าภาษี ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ฆอเลาะ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่องค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่า บำรุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ	จำนวน	2,500 บาท
ค่าบริการ [์] ไป [้] รษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์, ค่าฝากส่งไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่า ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ	จำนวน	6,000 บาท

ILIMAN . 29/0/2502 11.50.07		ицт. 12/51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนสำหรับอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการติด ตั้งและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		
งบองทุน เกิดสารธุณ ระกา	รวม	243,000 บาท
ด่าครุภัณฑ์	รวม	243,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ั จัดซื้อเก้าอื้	จำนวน	12,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 6 ตัว โดย มีรายละเอียด ดังนี้ 1. เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำแบบมีล้อเลื่อน ราคาตัวละ 1,500บาท จำนวน 5 ตัว		
2. เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงแบบมีล้อเลื่อน ราคาตัวละ 4,900บาท		
จำนวน 1 ตัว -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่118 ลำดับที่7,8		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยมีราย ละเอียด ดังนี้		
 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำ กว่า 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1.1 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 1.2 มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง ไฟฟ้า (Clostric gride) หรือเอรื่อ หรือประเทศไฟฟ้า (Lonizor) เป็น 		
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็น ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาด ได้		
 1.3 มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำ กว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 2.1 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 2.2 มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็น 		
เพพา (⊏iecuic gilus) หรือเครื่องผลตบระจุเพพา (ionizer) เบน ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาด ได้		
2.3 มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่118 ลำดับที่ 1,2		
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบ ประมาณ ธันวาคม 2561		
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก.)	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ -มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน เงลิตวัวเหรือตราน (นวอ)		
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 9 -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบ		
ประมาณ ธันวาคม 2561		

หน้า : 12/51

จัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. โต๊ะทำงาน แบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต ราคา 6,600บาท จำนวน 1		
ตัว 2. โต๊ะทำงาน แบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ราคา 4,900บาท จำนวน 1		
ตัว		
3. โต๊ะทำงานระดับ 3-6 แบบไม้ ขนาด 5 ฟุต ราคา 3,500		
บาท จำนวน 1 ตัว 4. โต๊ะทำงานระดับ 1-2 แบบไม้ ขนาด 4 ฟุตราคา 1,800		
-บาท จำนวน 1 ตัว		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 3,4,5,6		
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ หน้าพลาสติก ราคา 2,800 บาท จำนวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณธ _ุ ดังนี้		
1. ผลิตจากพลาสติก HDPE บริสุทธิ์ ยืดหยุ่นสูง โครงสร้างเหล็กกล้า		
เคลือบสีผ่านการพ่นสารป้องกันสนิม 2. มีคลิปล็อกขา มีห่วงล็อกขาโต๊ะ ช่วยป้องกันขาโต๊ะพับงอเมื่อกางใช้		
งานมีพลาสติกแข็งรองขา 4 จุด กันลื่น		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119		
ลำดับที่ 10 		44 700
จัดซื้อพัดลม	จำนวน	11,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว ชนิดตั้ง พื้น ราคา 3,900บาท จำนวน 3 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ใบพัดเหล็กหนาชุบโครเมียม 4 ใบ ขนาด 24 นิ้ว 2. ตะแกรงครอบใบพัดเหล็กชุบโครเมียม 3. ปรับระดับแรงลมด้วยปมกด 3 ระดับ		
4. ปรับส่ายซ้าย-ขวาได้ และปุ่มบังคับส่ายได้ตามต้องการ 5. ความถี่ : 50 เฮิรตซ์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ กำลังไฟฟ้า 196		
วัตต์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 12		
จัดซื้อโพเดียม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียมแบบไม้ ราคา 7,500บาท จำนวน 2 ตัว	J 1/0 0/0	, D III
ตว -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 11		

ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด โดยมี คณลักษณะดังนี้ 1. มีลำโพง 15 นิ้ว 2 ทาง ทุ้ม/แหลม มีปุ่มปรับ เสียง เพลง เสียง ECHO 2. ไมค์ลอย 2 ตัว รองรับ ไมค์สาย/กีต้า 1 ตัว ปมเพิ่ม-ลดเสียง แยก 3. สามารถเล่น MP3 จาก USB, SD CARD, วิทยุ เอฟ เอ็ม, บลุท ธได้ 4. มีแบตเตอรี่ในตัว ต่อแบตเตอรี่จากภายนอกได้ 5. มีรีโมทควบคม 6. มีล้อลากจูง 7. กำลังสงสด 500 วัตต์ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 119 ลำดับ ที่ 14 ครภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 19,000 บาท จำนวน

```
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย พร้อมใบมีด
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 30 ซีซี.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119
ลำดับที่ 16
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานกรุภัณฑ์ สำนักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561
```

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนัก งาน โดยมีคณลักษณะ ดังนี้		
าน เตอมตุณะการณะ ตาน 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน		
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย		
กว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้		
ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนัวัน 1 หน่วย		
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ		
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย		
กว่า 4 MB		
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่		
น้อยกว่า 4 GB		
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย		
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย อว่า 120 CB ร้อนอน 1 หน่วย		
กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 5. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel		
5. มงอภาพทรองรบทรามสะเออตเมนออกรา 1,500 x 700 Pixei และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
และมานได้เมนขอกว่า 12 นว 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย		
กว่า 3 ช่อง		
7. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)		
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-		
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119		
ลำดับที่ 18 เป็นไปตระบอกต์สวาวการนอนวัวนอนที่และบอล รัวแต่เ		
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์		
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์	จำนวน	17,000 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นคู่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี	จำนวน	17,000 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้	จำนวน	17,000 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน	จำนวน	17,000 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz	จำนวน	17,000 บาท
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 	จำนวน	17,000 บาท
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ 	จำนวน	17,000 บาท
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 	จำนวน	17,000 บาท
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย 	จำนวน	17,000 บาท
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 	จำนวน	17,000 บาท
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย 	จำนวน	17,000 บาท
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 	จำนวน	17,000 บาท
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 	จำนวน	17,000 บาท
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย 	จำนวน	17,000 บาท
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง 	จำนวน	17,000 บาท
 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 	จำนวน	17,000 บาท
 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 	จำนวน	17,000 บาท
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 	จำนวน	17,000 บาท
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 17 	จำนวน	17,000 บาท
 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 	จำนวน	17,000 บาท

unmum . 29/0/2002 11.30.07		ицт. 10/51
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก		
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
2. มหาวเมละเอยตานการพมพาเมนอยกว่า 1,200x 1,200 api 3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่		
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)		
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย		
กว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่		
5. มันของเนียมต่อ (intenace) แบบ 050 2.0 หายต่กาา จำนานเม น้อยกว่า 1 ช่อง		
6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น		
7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 20		
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์		
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 KVA	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 KVA จำนวน 1		
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)		
 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120		
ลำดับที่ 19 เสือ ไปตอบของตร์สองออก ของอองร้องบองหรือของตรัฐองอิ		
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแว้ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ		
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ้ำเภอแว้ง ให้กับ องค์การ บริหารรว่ายตำบวโจ๊ะวอ		
บริหารส่วนตำบลโล๊ะจูด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับ		
ที่ 2		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อาร์ออาไอออาเว่อนร้องอื่อ ต่อ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย		
เหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ		
.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562		
งานบริหารงานคลัง	รวม	408,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	399,000 บาท
ถ่าตอบแทน	รวม	82,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัด ก [ื] องคลัง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลง		
วันที่ 25 พิฤษภาคม 2550		

ค่าเข่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเข่าบ้าน/เข่าซื้อให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกอง คลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเข่าบ้าน -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเข่าบ้าน ของข้า ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ .2562 -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เงินค่าเข่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสังการต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้อง	จำนวน	72,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองคลัง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองคลัง ซึ่งคำนวณตั้ง จ่ายไว้ 12 เดือน เช่น ค่าเข้าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าถ่ายเอกสาร ต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ,แปลเอกสาร เขียนป้าย ฯลฯ หรือค่าบริการ อื่นๆ ที่จำเป็น -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2 /ว7120ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	*	200.000 areas
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให้ กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลังที่มีคำสั่งให้เดินทางไป ปฏิบัติราชการ การโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือ สอบคัด เลือก เช่น ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่ายานพาหนะ, ค่าลงทะเบียนฝึก อบรม ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของกองคลังให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน ที่ 16 กันยายน 2553 -ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		

ค่าวัสดุ	รวม	82,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง เช่น กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,ไม้บรรทัด,น้ำยาลบคำ ผิด,หมึก,แฟ้ม,กาว,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,สมุดประวัติข้าราชการ,ธง ชาติ, คลิป,เก้าอี้พลาสติก,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้บรรทัด,กรรไกร,ที่ถูพื้น ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง เช่น พู่กัน,สี,กระดาษเขียนโปรสเตอร์, เมมโมรี่การ์ดแถบบันทึก เสียงหรือภาพ(แผ่นซีดี),ขาตั้งกล้อง,เลนส์ซูม,กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุกอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล (Flash Drive,Compact Disc), ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์,กระดาษต่อเนื่อง,สายเคเบิล,แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,แป้น พิมพ์,เมาส์,เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค	5711	5,000 บาท
งาลายารณุบาราง ค่าบริการไปรษณีย์	รวม จำนวน	
ิต เบริการ เบรษณย เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์, ค่าฝากส่งไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่า ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ	1 IN 1N	5,000 บาท
งบลงทุน	รวม	9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอื้	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำแบบมีล้อเลื่อน ราคาตัว ละ 1,500บาท จำนวน 3 ตัว -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 2		

จัดซื้อโต๊ะบัญชี	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื่อโต๊ะบัญชี แบบไม้ ขนาด 3.5 ฟุต ราคา 1,500		
บาท จำนวน 3 ตัว -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 1		
ล เตบทา แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	899,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	899,640 บาท
ั เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	899,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	149,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1ตำแหน่ง 1 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ให้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ปง./ชง. -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ฆอเลาะ ประจำปึงบ ประมาณ พ.ศ.2561-2563		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ พนักงานจ้างทั่วไป 1. พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา 2. พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ฆอเลาะ ประจำปิงบ ประมาณ พ.ศ.2561-2563		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายเป็น 1. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,500บาท เป็นจำนวนเงิน 150,000บาท -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,000บาท เป็นจำนวนเงิน 60,000บาท -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน		

		010 000 0000
งานเทศกิจ	รวม	216,000 บาท 210,000 บาท
งบดำเนินงาน 	รวม	216,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	216,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	•	010 000
จ้างเหมาเวร-ยาม รักษาความปลอดภัย	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเวร-ยาม รักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 3 คน ในอัตราจ้างเดือน		
ละ 6,000บาท		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9		
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
องคกรบกครองสวนทองถน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	283,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	283,000 บาท 283,000 บาท
าปที่เหนาน ค่าใช้สอย	ราม	200,000 บาท 70,000 บาท
งารมูลออ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9 994	70,000 D W
จัดทำประกันภัยรถยนต์รถยนต์บรรทุกน้ำ	จำนวน	20,000 บาท
งงทาบ ระกนภอ รถอนงารถอนงาว รทุกนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยให้กับรถยนต์บรรทุก	งเหงห	20,000 111
เพื่อง ไอเป็นทางข้าง ไอเน็กทางจัดที่ไป ระทันราย เท่าไป ระเอนจับ 5 รภุกา น้ำ ทะเบียน บจ 4360 นราธิวาส		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด		
ทำประกันภัยทรัพ์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของงานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
รเอน เอพลเรอนและ ระวบองเขาอิเหล่ามารถเช่วาน เตตามปกต -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน		
ที่ 16 กันยายน 2553		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง		
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 ุ -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย		
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
ค่าวัสดุ	รวม	213,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ยางรถยนต์,น้ำมันเบรก,สาย		
เปลยง วลต์อุบการแบวราชบและชะ เทล เช่น บางวถุบนต่, นามนเบวก,ลาย ไมล์,น๊อตและสกรู,ฟิล์ใกรอกแสง, ไขควง,ประแจ,แม่แรง,ล๊อคเกียร์		
ล๊อคคลัตซ์,ล๊อคพว [ิ] งมาลัย,คืมล๊อค,แบตเตอรี่,ไฟหน้า,ไฟเบรก,กระจกมอง		
ข้างรถยนต์,กันชนรถยนต์,เบรก,คลัตซ์ ฯลฯ		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม		
มถุน 12 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27		
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ อรู่รัญฑ์ตามหรืออารู่งำนนองโระเอทรานว่ายตามหมไระนาวม		
ดรุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

ЛИМИИ : 29/8/2502 11:30:08		หนา.21/51
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทสิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน ดีเซล,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันจารบี ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่อง แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้า ผูกคอ ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ -ถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับ เพลิง,ลูกบอลดับเพลิง,สายดับเพลิง.หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,866,831 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,725,031 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	้าวห	3,725,031 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,757,674 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัด กองการ ศึกษาฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น จำนวนเงิน 633,480บาท ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1.1 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา 1.2 นักวิชาการศึกษา ปก. จำนวน 1 อัตรา 2 เพื่อว่ามนในเงินเดืองเมนัอ เอนว่าเนื่องเข้าเบล ซ้อมเนน่า อะ จำนวน 4 		

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 1,124,194
 .-บาท ดังนี้

2.1 ครู สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกีแยมัส จำนวน 2 อัตรา
 2.2 ครู สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา จำนวน 2 อัตรา
 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ฆอเลาะ ประจำปีงบ
 ประมาณ พ.ศ.2561-2563

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานใน พื้นที่พิเศษและค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่พนักงานส่วน ตำบล สังกัด กองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 30,000บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานใน พื้นที่พิเศษและค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ พนักงานส่วน ตำบล ตำแหน่ง ครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 2,500บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นจำนวน เงิน 120,000บาท -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน	จำนวน	150,000 บาท
พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้12 เดือน ให้แก่ ผู้ อำนวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น -ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง ถิ่น (ฉบับ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558	จำนวน	42,000 บาท
เงินวิทยฐานะ เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ ครู สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ซึ่งมีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1. ครู สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกีแยมัส จำนวน 2 อัตรา ในอัตรา	จำนวน	119,000 บาท

 ครู สงกด ศูนยพฒนาเดกเลกก์แยมส จำนวน 2 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 3,500.-บาท
 2. ครู สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา จำนวน 2 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 3,500.-บาท -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

มาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,28

1,289,937 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด กองการ ศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น จำนวนเงิน 406,646.-บาท ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

1.2 ผู้ช่วยเจ้าพูนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

1.3 คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นจำนวน เงิน 883,291.-บาท ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

พนั้กงานจ้างตามภารกิจ

2.1 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกีแยมัส จำนวน 2 อัตรา

2.2 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

2.3 ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกีแยมัส จำนวน 1 อัตรา

2.4 ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา จำนวน 1 อัตรา

-เป็นไปตา้ม[ู]่แผนอัตร[้]ากำลัง 3 ปี ของ อบต.ฆอเลาะ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2561-2563 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สังกัด กองการ ศึกษา ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 133,680 .-บาท โดยจ่ายเป็น

1.1 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่ พิเศษและค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,500.-บาท เป็น จำนวนเงิน 90,000.-บาท

-ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

1.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 3 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 43,680 .-บาท

-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 232,740.-บาท โดย จ่ายเป็น

2.1 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่ พิเศษและค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,500.-บาท เป็น จำนวนเงิน 180,000.-บาท

-ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

2.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
 และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 52,740.-บาท
 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
 การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับ

ที่ 6) พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก เวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลง วันที่ 25 พฤษภาคม 2550		

หน้า : 24/51

366,420 บาท

จำนวน

ค่าใช้สอย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให้ กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษาฯ ที่มีคำสั่งให้ เดินทางไปปฏิบัติราชการ การโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนา หรือ สอบคัดเลือก เช่น ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่ายานพาหนะ, ค่าลง ทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555		
	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 	ง เน เน	5,000 11
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและช่อมแชมทรัพย์สินต่างๆ ของกองการ ศึกษาฯให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน ที่ 16 กันยายน 2553		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
ก่าวัสด	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดสำนักงานประเภทวัสดคงทน วัสดสิ้น	0114314	20,000 11
เฟลงายเป็นทางสุดานกรานประเภทงสุดานกราน เปลือง เช่น กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,ไม้บรรทัด,น้ำยาลบคำ		
ผิด,หมึก,แฟ้ม,กาว,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,สมุดประวัติข้าราชการ,ธง		
ชาติ, คลิป,เก้าอี้พลาสติก,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษ		
ขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้บรรทัด,กรรไกร,ที่ถูพื้น ฯลฯ		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม		
มถุน เอน 2006 เวอง การบรบบ รุงหลักการจำแนกบระเภทรายจำยัง เมตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27		
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ		
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุกอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
ูเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น		
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก ด้องคุณ (Elash Drive Compact Dias) ครั้งแห่งเนื้อสำหรับแล่รื่อ หรืนหน้		
ข้อมูล (Flash Drive,Compact Disc), ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์,กระดาษต่อเนื่อง,สายเคเบิล,แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,แป้น		
พิมพ์,เมาส์,เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ		
-ถื่อปฏิบััติตามหนังสือ มท [ั] 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9		
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม		
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 บิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดและ		
มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

งบลงทุน	รวม	41,800 บาท
ี่ ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก)	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ -มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 1 -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบ ประมาณ ธันวาคม 2561		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 2 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562		

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562 11:36:08		หน้า : 27/51
รันทีพัมพ์: 29/8/2562 11:36:08 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 2.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 4. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 5. มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 9. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ	จำนวน	หน้า : 27/51 8,000 บาท
 9. สามารถกายสาเนาเอกลาร เตทุงลและชาวตา 10. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับ ที่ 4 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 KVA 	จำนวน	5,800 บาท
งตขอเพรองสารอง เพพา T KvA เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 3 -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562	л и 1и	3,800 <u>T</u> M
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,674,005 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,631,605 บาท
ี่ด่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของครู และ พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ฆอเลาะ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำใน เวลาราชการ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลง รับนี่ 25 พอนอาอา 2550		

วันที่ 25 พฤษภาคม 2550

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ครู ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ การศึกษาบตรได้		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว		
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการ ศึกษาและค่าเล่าเรียน		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาบตร		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า เล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้สอย	รวม	1,987,715 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2 /ว7120ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
จ้างเหมาคนงานปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานปรับภูมิทัศน์ ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 1 คน ในอัตราจ้างเดือนละ 6,000บาท คำนวณตั้งจ่าย ไว้ 12 เดือน		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 2 คน ในอัตราจ้างเดือน ละ 6,000บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
จ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 6 คน ในอัตราจ้างเดือนละ 6,000บาท คำนวณตั้งจ่าย ไว้ 12 เดือน -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ		
ธนวาคม 2559 เรอง หลุกเกณฑการเบกจายคาจางเหมาบรการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให้ กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงาน จ้าง สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติ ราชการ, การโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือ สอบคัด เลือก เช่น ค่าที่พัก,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่ายานพาหนะ,ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555		
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	69,525 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าเช่าพาหนะในการ เดินทาง,ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82 ลำดับ		
ที่ 1 ถึงปริงัติการระบบถึงการระบบรรรมการรู้ในการรู้ระบบไว้รู้ร่างในการสืบ		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,001,710 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยมีราย ละเอียด ดังนี้ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน (อัตราคนละ 1,700บาท) เป็นเงิน จำนวน 215,900บาท 2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย (อัตรามือละ 20บาทต่อ คน จำนวน 245 วัน) เป็นเงินจำนวน 622,300บาท 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 143,510บาท โดย แยกเป็น		
3.1 ค่าหนังสือเรียน (อัตราคนละ 200บาทต่อปี) เป็นจำนวน		
เงิน 25,400บาท 3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (อัตราคนละ 200บาทต่อปี) เป็นจำนวน เงิน 25,400บาท		
3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อัตราคนละ 300บาทต่อปี) เป็น จำนวนเงิน 38,100บาท 3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อัตราคนละ 430บาทต่อปี) เป็น จำนวนเงิน 54,610บาท		
4. ค่าสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ (อัตรา ศูนย์ละ 10,000บาท) เป็นจำนวนเงิน 20,000บาท		
-เป็น เป็ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561-2565) หนาท 84 ลาดบ ที่ 9		
โครงการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกี แยมัส	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส เป็นไปตอนแบบนักแอน้องอื่น (พ.ศ. 2501-2505) แน้อยี่ 85 คำรับ		
ศูนย์ละ 10,000บาท) เป็นจำนวนเงิ๊น 20,000บาท -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลำดับ ที่ 9 โครงการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกี แยมัส เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนในการจัดการเรียน	จำนวน	10,000 บาท

```
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับ
ที่ 13
```

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562 11:36:08		หน้า : 30/51
โครงการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ตำเสา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับ ที่ 12		
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ -ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	93,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและช่อมแชมทรัพย์สินต่างๆของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน ที่ 16 กันยายน 2553 -ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
ค่าวัสดุ	รวม	1,560,490 บาท
 ถ่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื่ออาหารเสริม (นม) จำนวน 260 วัน ตามราย ฉะเอียดดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็น เงินจำนวน 243,358บาท ให้แก่ 1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกีแยมัส 1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าานตำเสา 2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .) เป็นเงินจำนวน 1,295,352บาท ให้แก่ 2.1 โรงเรียนบ้านบางขุด 2.2 โรงเรียนบ้านบางขุด 2.2 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 2.3 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 8 -เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 	จำนวน	1,538,710 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	21,780 บาท
้ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น		
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้		
ต่างๆ,ค้อน,คืม,ชะแลง,จอบ,สิุ่ว,เสียม,เลื่อย,ขวาน,กบไสไม้,เทปวัด		
ระยะ,ตลับเมตร,ลูกดิ่งสว่าน,โถส้วม,อ่างล้างมือ,ราวพาดผ้า,น้ำมันทา ไร้ ดินนนร ธ์ มี เปนซีเนนน์ เมราม อิระเวีย ซีเนนน์		
ไม้,ทินเนอร์,สี,ปูนซีเมนต์,ทราย,อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก,กระเบื้อง,สังกะสี,ตะปู,เหล็กเส้น,แปรงทาสี,ปูนขาว,ท่อน้ำและ		
อุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ,ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ		
์ -ถือปฏิบัติตามหนังสื้อ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9		
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม		
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สือปลิวัติสวนหวังสือ เพร 0202 2/a1248 อ.รัณซี 27		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ		
ุรุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	38,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหาร		
ส่วนตำบลฆอเลาะ รวมถึงค่าใ [้] ช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่า มริการ ก่อวรวี มาม		
บริการ,ค่าภาษี ฯลฯ ค่าบริการโทรศัพท์	°~~~~	2 600 4 1044
	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลฆอเลาะ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่		
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่องค่าเช่าเลขหมาย		
โทรศัพท์ ค่าบำรุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนสำหรับอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการปฏิบัติ		
ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ		
รวมถึงค่าใช้จ่้ายในการติดตั้งและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	338,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	338,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน 		
จัดซื้อเก้าอื้	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำแบบมีล้อเลื่อน ราคาตัว ละ 1,500บาท จำนวน 2 ตัว		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121		
ลำดับที่ 7		
จัดซื้อตู้เอกสาร	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก ราคา ตู้ละ 3,600		
บาท จำนวน 1 ตู้		
-เป็นไปตามแผ [้] นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 8		
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	9,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ราคาตัว		
ละ 4,900บาท จำนวน 2 ตัว		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 6		

W. 29/0/2002 11.30.00		nut. 52/51
จัดซื้อโทรศัพท์บ้าน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์บ้านแบบไร้สาย ราคาเครื่องละ 2,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 5		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนัก งาน ราคาเครื่องละ 16,000บาท จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดัง นึ		
 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย กว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ 		
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย		
กว่า 4 MB - 2. มีหน่วยอาวนว่าหวัก (DAM) ชนิด DDD4 หรืออีกว่า ขนาดไม่		
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB		
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย		
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย		
กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
5. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel		
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย		
กว่า 3 ช่อง		
7. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)		
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-		
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122		
-เป็น เปิด เมแผนพฒน เทยงถน (พ.ศ.2501-2505) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 9		
 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 		
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562		
ครุภัณฑ์อื่น		
้ จัดซื้อเครื่องเล่นสนามประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน	จำนวน	286,000 บาท
ตำบลฆอเลาะ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน		
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับ ที่ 11		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,704,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,704,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (อัตรามือละ 20บาทต่อ คน จำนวน 200 วัน) ให้กับ 1. โรงเรียนบ้านบางขุด 2. โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 3. โรงเรียนบ้านจำเสาพัฒนา -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลำดับ ที่ 10 -เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561	จำนวน	2,704,000 บาท
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,121,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	449,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	449,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	149,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว่ 12 เดือน ให้แก่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน ปง./ชง. -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ฆอเลาะ ประจำปิงบ ประมาณ พ.ศ.2561-2563	٥	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตาม ตำแหน่งดั่งต่อไปนี้ พนักงานจ้างทั่วไป 1. พนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา 2. พนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ฆอเลาะ ประจำปิงบ ประมาณ พ.ศ.2561-2563		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายเป็น 1. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,500บาท เป็นจำนวนเงิน 60,000บาท -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 24,000บาท -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558	จำนวน	84,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	672,000 บาท
ถ่าใช้สอย	รวม	502,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8 884	002,000 B M
	จำนวน	20,000 บาท
จัดทำประกันภัยรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กง 7942 นราธิวาส -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด ทำประกันภัยทรัพ์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุก เฉิน จำนวน 6 คน ในอัตราจ้างเดือนละ 6,000บาท คำนวณตั้งจ่าย ไว้ 12 เดือน -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0 10 80	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแชมทรัพย์สินต่างๆของงานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ -ถือปฏิบัติตามหนังสื่อกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน ที่ 16 กันยายน 2553 -ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		

ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุลงทน วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ยางรถยนต์,น้ำมันเบรก,สาย ไมล์,น๊อตและสกรู,ฟิล์มกรองแสง,ไขควง,ประแจ,แม่ แรง,ล๊อคเกียร์,ล๊อคคลัตซ์,ล๊อคพวงมาลัย,คีมล๊อค,แบตเตอรี่,ไฟหน้า,ไฟ เบรก,กระจกมองข้างรถยนต์,กันชนรถยนต์,เบรก,คลัตซ์ ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
์ เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทสิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน ดีเซล,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันจารบี ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุวิทย [่] าศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคง ทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำลี,ผ้าพัน แผล,เวชภัณฑ์,แอลกอฮอล์,ออกซิเจน,สายยาง,ลูกยาง,ถุงมือ,เปลหามคน ไข้,เฝือกดามขา-แขน ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่อง แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้า ผูกคอ ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
นบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	165,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,200 บาท
ี่ด่าตอบแทน	รวม	18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการหรือค่าปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครหรือนัก บริบาลท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลฆอเลาะ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง ถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562		

ค่าใช้สอย	รวม	7,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30บาท -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลำดับ ที่ 7 -ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน	จำนวน	1,200 บาท
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาร		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปี -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 ลำดับ ที่ 6 -ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สว.ศี่ พ. 0810 5/2 2072 จะรังเรี่ 5 อราวาวมา 2561		
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พ.เวินออนหม	501	140,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน,อ สม. ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับ ที่ 8		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
<u>แผนงานสังคมสงเกราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเค <i>ร</i> าะห์	รวม	650,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	561,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	561,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	336,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา		

อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ให้แก่ นักพัฒนาชุมชน ชก. -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ฆอเลาะ ประจำปีงบ

ประมาณ พ.ศ.2561-2563

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานใน พื้นที่พิเศษและค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชก. จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,500บาท -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	143,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน พัฒนาชุมชน -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ฆอเลาะ ประจำปึงบ ประมาณ พ.ศ.2561-2563		
บระม เน พ.ศ.2501-2505 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า พนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายเป็น 1. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ในอัตราเดือนละ 2,500บาท เป็น จำนวนเงิน 30,000บาท -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน 21,420บาท -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	89,000 บาท
ี่ด่าตอบแทน	รวม	39,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำ ในเวลาราชการ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลง วันที่ 25 พฤษภาคม 2550	จำนวน	3,000 บาท
์ ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อให้แก่พนักงานส่วน ตำบล สังกัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีสิทธิเบิกค่า เช่าบ้าน -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ		

ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให้ กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ การโอนย้ายหรือเข้ารับ การอบรมสัมมนาหรือ สอบคัดเลือก เช่น ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่ายาน พาหนะ, ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,455,547 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,130,047 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,130,047 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	855,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการกองข่าง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา 2. นายข่างโยธา ชง. จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ฆอเลาะ ประจำปิงบ ประมาณ พ.ศ.2561-2563		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	57,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง ซึ่ง คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายเป็น 1. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,500บาท เป็นจำนวนเงิน 30,000บาท -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และปรับปรุงเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นจำนวนเงิน 27,120บาท ให้แก่ นายช่าง โยธา ชง.		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ในอัตราเดือน ละ 3,500บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้12 เดือน ให้แก่ ผู้อำนวยการกอง ข่าง - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง ถิ่น (ฉบับ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558		,

AM . 23/0/2302 11:30:00		141.35/5
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	863,567 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป		
4. คนสวน จำนวน 1 อัตรา		
5. คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ฆอเลาะ ประจำปึงบ ประมาณ พ.ศ.2561-2563		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	311,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายเป็น 1. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,500บาท เป็น จำนวนเงิน 210,000บาท -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 101,640บาท -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรือ งานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลง วันที่ 25 พฤษภาคม 2550	ם	15,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ฉงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2 /ว7120ฉงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 _{บาท}

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให้ กับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง ผู้ที่มีคำสั่งให้เดินทาง ไปปฏิบัติราชการ, การโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือ สอบคัด เลือก เช่น ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่ายานพาหนะ, ค่าลงทะเบียนฝึก อบรม ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของกองช่างให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน ที่ 16 กันยายน 2553 -ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	จำนวน	10,000 บาท
ก่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง เช่น กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,ไม้บรรทัด,น้ำยาลบคำ ผิด,หมึก,แฟ้ม,กาว,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,สมุดประวัติข้าราชการ,ธง ชาติ, คลิป,เก้าอี้พลาสติก,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้บรรทัด,กรรไกร,ที่ถูพื้น ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ ต่างๆ,ค้อน,คีม,ชะแลง,จอบ,สิ่ว,เสียม,เลื่อย,ขวาน,กบไสไม้,เทปวัด ระยะ,ตลับเมตร,ลูกดิ่ง,สว่าน,โถส้วม,อ่างล้างมือ,ราวพาดผ้า,น้ำมัน ทา,ทินเนอร์,สี,ปูนซีเมนต์,ทราย,อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก,กระเบื้อง,สังกะสี,ตะปู,เหล็กเส้น,แปรงทาสี,ปูนขาว,ท่อน้ำและ อุปกรณ์ประปา,ท่อต่างๆ ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562 11:36:08		หน้า : 41/51
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล (Flash Drive,Compact Disc), ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์,กระดาษต่อเนื่อง,สายเคเบิล,แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,แป้น พิมพ์,เมาส์,เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก.) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ -มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 2 -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบ ประมาณ ธันวาคม 2561	จำนวน	5,500 _{บาท}
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	420,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
จัดทำประกันภัยรถกระเช้าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยให้กับรถกระเช้า ไฟฟ้า ทะเบียน 80- 5013 นราธิวาส -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด ทำประกันภัยทรัพ์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	20,000 _{บาท}

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของงานไฟฟ้า ถนนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562 11:36:08

ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง เช่น ฟิวส์,เทปพันสายไฟ,สายไฟฟ้า,หลอดไฟ,เข็มขัดรัดสาย ไฟฟ้า,ปลักไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า,ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์,เบรก เกอร์,ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,มาตรสำหรับ ตรวจวงจรไฟฟ้า ชลซ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ยางรถยนต์,น้ำมันเบรก,สาย ไมล์,น๊อตและสกรู,ฟิล์ใกรอกแสง,ไขควง,ประแจ,แม่แรง,ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์,ล๊อคพวงมาลัย,คีมล๊อค,แบตเตอรี่,ไฟหน้า,ไฟเบรก,กระจกมอง ข้างรถยนต์,กันชนรถยนต์,เบรก,คลัตซ์ ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทสิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน ดีเซล,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันจารบี ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	800,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	800,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าใน เขตตำบลฆอเลาะ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก เป็น ค่าขยายเขตไฟฟ้าในเขตตำบลฆอเลาะ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลำดับ	จำนวน	800,000 บาท
ที่ 66 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,817,480 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,417,480 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	305,480 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าบริการกำจัดขยะ	จำนวน	39,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกำจัดขยะให้กับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน ที่ 16 กันยายน 2553 -ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	8	144.000
จ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกขยะ	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คน ใน อัตราจ้างเงินเดือนละ 6,000 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คน ใน อัตราจ้างเงินเดือนละ 6,000 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและช่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของงานกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน ที่ 16 กันยายน 2553 -ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
ค่าวัสดุ	รวม	1,112,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	912,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง เช่น ผงซักฟอก,สบู่,น้ำยาดับกลิ่น,แปรง,ไม้กวาด,ผ้าปูโต๊ะ,แก้ว น้ำ,จานรอง,ถาด,ถ้วยชาม,ช้อนส้อม,ถ้วยกาแฟ,กระติกน้ำร้อน,ถัง ขยะ ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ยางรถยนต์,น้ำมันเบรก,สาย ไมล์,น๊อตและสกรู,ฟิลํใกรอกแสง,ไขควง,ประแจ,แม่แรง,ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์,ล๊อคพวงมาลัย,คีมล๊อค,แบตเตอรี่,ไฟหน้า,ไฟเบรก,กระจกมอง ข้างรถยนต์,กันชนรถยนต์,เบรก,คลัตซ์ ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
์ เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทสิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน ดีเซล,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันจารบี ฯลฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
งบลงทุน	รวม	2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,400,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้		

หน้า	:	45/51
------	---	-------

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายใช้จ่าย ^{ู้} ในการดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่ บ้าน/ตำบล เช่น ค่าป้านโครงการ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร ว่าง, ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	92,436 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	92,436 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	92,436 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลฆอเลาะ	จำนวน	31,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนตำบลฆอเลาะ เช่น ค่าป้ายโครงการ, ค่าตอบแทน วิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างในการจัดโครงการ, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับ ที่ 3 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก		
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสุตร "การทำพิมเสนน้ำ"	จำนวน	19,126 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "การ ทำพิมเสนน้ำ" เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างในการจัดโครงการ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับ ที่ 8	л на зи	10,1 <u>-</u> 0 II
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก		
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสุตร "ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว"	จำนวน	22,850 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพหลัก สูตร "ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว" เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าตอบแทน วิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างในการจัดโครงการ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับ ที่ 7	ти ји	L2,000 [] [W
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร"การทำพวงกุญแจจากฝ่าขวด"	จำนวน	18,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร"การ		
ทำพวงกุญแจจากุฝาขวด" เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่า		
วัสดุอุปกรณ์ต่างในการจัดโครงการ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง ดื่ม ฯลฯ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับ ที่ 9		
์ -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	468,705 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	468,705 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	468,705 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	174,308 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ร้างเร็มและสมคิม เช่น ก่อเรื่อนอาจ ก่อตองแนนเริ่มและสุก่อรัฐอ		
ต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างในการจัดโครงการ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง		
ดื่ม ฯลฯ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับ ที่ 2		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้		
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
แบงบนกพายององศกามกศาวองสานทองถน พ.ศ.2009 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์	จำนวน	150,897 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์	U 114 3 14	
เพื่องายเป็นทำเขิงายเน็กไว้งดเทางงการแบงขันกาพแบ้ไว้ขันสมพันบ เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างในการจัด		
โครงการ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับ		
ที่ 7 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้		
-ถอบฏเวตตาม ระเภอบการะทร รงมหาตาทยาท รัตารเบกจายศาเข จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ		
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนฆอเลาะคัพ	จำนวน	143,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล		
เยาวชนฆอเลาะคัพ เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุ		
อุปกรณ์ต่างในการจัดโครงการ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง ดื่ม ฯลฯ		
.เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95 ลำดับ		
ที่ 11		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้		
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แต่งขันอึงน้อยวงวงวัดรูปออรางว่างเร็ว เอิ่น พ.ศ. 2550		
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		

unwaw . 23/0/2302 11.30.00		na1. 47/01
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	465,351 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	395,251 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	395,251 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเมาลิดสัมพันธ์	จำนวน	60,123 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมงานวันเมาลิด สัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างในการจัดโครงการ,ค่า อาหาร,ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 4 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้		
รถอบฏิโจหักมาระเบอบการงาน หารจังการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ เเข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
โครงการจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์	จำนวน	64,990 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมอาซูรอ สัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างในการจัดโครงการ,ค่า อาหาร,ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ		<i>i</i> 2m
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 5 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันกตัญญู)	จำนวน	25,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วัน กตัญญู) เช่น ค่าป้ายโครงการ,ก่าวัสดุอุปกรณ์ต่างในการจัดโครงการ,ก่า อาหาร,ก่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	จำนวน	138,638 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ เช่น ค่าป้าย โครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างในการจัดโครงการ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 6 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	53,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างในการจัด โครงการ,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง ดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 9 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	л ім ім	66,666 <u> </u>

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562 11:36:08		หน้า : 48/51
ร่วมจัดกิจกรรมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นอำเภอแว้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดกิจกรรมงานอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอแว้ง เช่น ค่าป้าย โครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างในการจัดโครงการ,ค่าอาหารพร้อมเครื่อง ดื่ม,ค่าจ้างตกแต่งรถแห่อัตลักษณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 14 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	จำนวน	52,000 _{บาท}
งบเงินอุดหนุน	รวม	70,100 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,100 บาท
เงินอุดหนุ่นเอกชน		
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอแว้งตามโครงการสืบสานและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของอำเภอแว้ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอแว้งตามโครงการสืบ สานและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของอำเภอแว้ง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 17 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทนว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนมัสยิดในการอบรมสอนศาสนา(อ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน)	จำนวน	40,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดในการอบรมสอนศาสนา(อ่านคัมภีร์อัลกุ รอ่าน)ให้แก่ 1. มัสยิดอันนูร์ หมู่ที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 20,050บาท 2. มัสยิดอัตตัรกียะห์ หมู่ที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 20,050บาท -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 18 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทนว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
		0.004 705 4105

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,664,795 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,379 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	25,379 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างรับรองแบบ	จำนวน	25,379 _{บาท}
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองแบบแปลนให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ		

งบลงทุน	รวม	2,537,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,537,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบือเจาะบือซา หมู่ที่ 3	จำนวน	1,910,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบือ เจาะบือซา หมู่ที่ 3 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับ ที่ 32		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลงคลอง (บ้านไซมิง) หมู่ที่ 4	จำนวน	627,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลง คลอง (บ้านไซมิง) หมู่ที่ 4 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินยกระดับสูงเฉลี่ย 1.40 เมตร ยาว 100		
เมตร -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับ ที่ 50		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	101,516 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	101,516 บาท
รายจ่ายอื่น		,
ี่ ค่าชดเชยสัญญาแบบราคา (ชดเชยปรับค่า K)	จำนวน	101,516 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K (ร้อยละ 4))	0 100 000	<i>,</i> , , , , , , , , , ,
נאסטוטניטאיז אראאניטיעניאניאניטיעניין אווארא (אראיטטטעראין) <u>וואטאטטאראיזא</u>		
งบกลาง	รวม	8,539,429 บาท
งบกลาง	รวม	8,539,429 บาท
งบกลาง	รวม	8,539,429 บาท
งมาส N เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	<i>₁ ม</i> ุง จำนวน	246,148 บาท
เงนิสมกับกองกุนบ ระกันสงกม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 -ถือปฏิบัติตามหนัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 -ถือปฏิบัติตามหนัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557	U 114 J 14	240,140 0 1
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	9,846 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 0.2 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,769,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96 ลำดับ ที่ 2		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		

W. 25/0/2502 11:50:00		141.00/01
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,776,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบล		
ฆอเลาะ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับ		
-เป็น เปิด เมแผนพฒน เทยงถน (พ.ศ. 2501-2505) หน้าที่ 90 ต่าดป ที่ 3		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบล ฆอเลาะ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับ		
-เป็น เปิด เมเลนพรมน เทยงเกิน (พ.ศ. 2001-2005) ที่น เกี่ยง สาดป ที่ 1		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562		
สำรองจ่าย	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลฆอเลาะที่เกิดจากสาธารณภัย ต่างๆ เช่น อุทกภัย, วาตภัย, น้ำปาไหลหลาก, ดินถล่ม, ภัยแล้ง, ภัย หนาว, อัคคีภัย, ไฟปา ฯลฯ		
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย เหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2560		
-ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่านเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 -ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	จำนวน	96,417 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลให้ แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ -ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา ยอำนาจ		
ยอานาง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ที่ สปสช. 5.33/ว 246 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561		
เงินช่วยพิเศษ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษและเงินทดแทน กรณีพนักงานส่วนตำบล, ผู้ รับบำนาญ, ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประสบอันตราย เจ็บป่วย สูญหาย ถึง แก่ความตาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย ได้ พ.ศ.2559		
-สิทธประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2553 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ข้อ 6 -ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ข้อ 7		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยไม่รวมรายรับประเภท เงินอุดหนุนฯ -ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560	